

เกษตรเขต 3 จับมือ อปท. เร่งส่งออกผลไม้ ปี 2550

นางปาริชาติ ศรีวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่าจากการประเมินผลผลิตผลไม้แถบจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ที่จะออกสู่ตลาดระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2550 นั้น มีปริมาณมากกว่าปีที่ผ่านมาคือ ทูเรียน 358,498 ตัน มังคุด 57,885 ตัน เงาะ 190,503 ตัน และลองกอง 22,143 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 ของปี 2549 ซึ่งหากไม่มีการกำหนดแนวทางส่งเสริมด้านตลาดจะเกิดวิกฤตการณ์ด้านราคาซ้ำอีก ดังนั้นในปีนี้ ทางสำนักส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง จึงได้ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ อบต. และ อบจ. ในจังหวัดตราด ได้จัดทำแผนเชิงรุกเพื่อผลักดันให้มีการส่งออกผลไม้สู่ตลาดต่างประเทศ และตลาดในประเทศที่เป็นเมืองใหญ่ ๆ ให้มากที่สุด โดยเฉพาะทูเรียน เงาะ มังคุด และลองกองที่จะออกมามาก วิธีการคือ เตรียมกลุ่มชาวสวนผลไม้จังหวัดตราด ให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตโดยใช้หลักเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP.) มาใช้พัฒนาให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ และมีความปลอดภัยจากสารเคมี และทำกิจกรรมการจำหน่ายผลผลิตโดยรวมกลุ่มกันขายตรงกับผู้ส่งออกหรือลูกค้ารายใหญ่ในประเทศ แบบรวมที่จุดเดียว โดยใช้อาคารอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นจุดดำเนินการ ซึ่งในส่วนของการเตรียมการตั้งแต่ ปี 2549 มาแล้ว และเมื่อวันที่ 9 และ 18 มกราคม 2550 ที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด และองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง ได้จัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐ ผู้ส่งออก/ผู้รับซื้อ และประธานกลุ่มไม้ผลต่าง ๆ เพื่อกำหนดแนวทางบริหารจัดการผลไม้ที่จะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2550 ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตมากกว่าปีก่อน ซึ่งในปีนีทางผู้ส่งออก จำนวน 5 บริษัท คือ บริษัทไทยลี จำกัด บริษัทสยามเดลมอนเต้ จำกัด บริษัทไทยฟรุ๊ต จำกัด บริษัทซันไซน์ และบริษัท ซี.พี. จำกัด ได้เข้ามาร่วมรับซื้อเพื่อส่งออกและแปรรูป โดยมีการตกลงกันว่า จะซื้อผลผลิตผ่านสมาคมชาวสวนผลไม้จังหวัดตราดที่จุดรวบรวมผลผลิตแห่งเดียว โดยมีการคัดแยกตามชั้นคุณภาพผลไม้แต่ละชนิด ซึ่งกำหนดราคารับซื้อแตกต่างกันตามเกรด ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับราคาผลไม้ให้เกิดความเป็นธรรม เป็นจริงและเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งทุกอย่างจะใช้หลักการภายใต้การทำสัญญาข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นธรรม

นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด และ นายอภิรักษ์ สว่างไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง ซึ่งเป็นผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้กล่าวเสริมว่าในการแก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาดที่ผ่านมาไม่ค่อยประสบความสำเร็จเพราะทุกฝ่ายยังขาดการประสานความร่วมมือ แต่ปี 2550 นี้ คงจะเป็นปีที่ชาวตราดจะร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อส่งออกผลไม้ให้มากที่สุด ทาง อบจ. และ อบต. จะให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณ สถานที่-อุปกรณ์ที่จำเป็น ห้องเย็นเก็บผลไม้รอจำหน่าย ฯลฯ ทุกอย่างเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย นั่นคือการส่งออกผลไม้ได้มากที่สุด

/นอกจากนี้

นอกจากนี้ นายสว่าง ชื่นอารมณ์ ประธานกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า หลายปีที่ผ่านมาเคยมีการเจรจาส่งออกผลไม้กับบริษัทต่าง ๆ เหมือนกันแต่ก็มีปัญหาและอุปสรรคหลายอย่าง เช่น ความไม่ลงตัวของเกษตรกรเอง และความไม่ชัดเจนของทางบริษัทส่งออก-พ่อค้า ทำให้การแก้ปัญหาไม่เป็นรูปธรรม มีผลไม่ส่วนน้อยเท่านั้นที่ส่งออกต่างประเทศ แต่ผมเชื่อมั่นว่า ปี 2550 นี้ เมื่อทุกส่วนได้มีการเตรียมการร่วมกันอย่างเป็นระบบและลงตัว จะแก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาดได้อย่างแน่นอน ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อชาวสวนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความมั่นคงและกำลังใจในการประกอบอาชีพต่อไป

มนตรี กล้าชาย : ข่าว

รักษาการผอ.กลุ่มวิชาการและฝึกอบรม

มกราคม 2550

กลุ่มวิชาการและฝึกอบรม

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง

โทร. 0-3861-1578 โทรสาร 0-3861-4529